

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)

“การสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ๒ อาคารรักตะกนิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร

ตามที่ประธานรัฐสภาได้มีดำริแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณา ศึกษา รวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้กำหนดวาระในการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ

ในเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ได้มีมติให้จัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับรัฐบาลกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีการปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นแกนหลักขององค์กรด้านนิติบัญญัติในการเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป โดยโครงการสัมมนาดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

“การสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ๒ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ประธานคณะกรรมการการคมนาคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการการคมนาคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน

๒. เพื่อสนับสนุนงานของประธานรัฐสภาด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาเซียน

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่างรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังข้อมูลสถานะปัจจุบันด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มากกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หอการค้าไทย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการสัมมนา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขาธิการคณะอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ โทร. ๐๒ ๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๙๖ - ๗ โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๑๕๔, ๐๒ ๓๕๗ ๓๑๙๗ Email asgp@parliament.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน